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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ 

วนัศุกรท์ีÉ řŞ มิถนุายน ŚŝŞŞ เวลา řś.ŘŘ-řş.ŘŘ น. 

ณ หอ้งประชุม สาคู โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน  จังหวดัภูเกต็ 
------------------------------------- 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

   

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก  

ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนปี ŚŝŞŞ (มกราคม – เมษายน) 

3.2 รายงานงบราย รับ  – ราย จ่ายประจําเดื อน เมษายน  - พฤษภาคม ŚŝŞŞ                

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี  ŚŝŞŞ ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ  śř 

พฤษภาคม ŚŝŞŞ 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ 

 และการเกบ็ค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาส ř/ŚŝŞŞ (มกราคม - มีนาคม) 

3.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 

จัดโดย...คณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการ 

  เพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา 

  จัดโดย...คณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา  

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกจังหวัดต่างๆ 

   

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คณุสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกิตติมศักดิÍ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกนัตพงษ ์ บุญราศรี   กรรมการกลาง 

Ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร   กรรมการกลาง 

ś. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร     อุปนายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณชูชัย  ปิติเจริญกจิ   กรรมการกลาง 

   คุณสฤษฎ์พัฒน์   ภมรวิสฐิ   เลขาธกิารสมาคมฯ  

Ŝ. คุณจงรักษ์  นฤขัติพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ. คุณอภิชัย  เตชะนิธสิวัสดิÍ     ประชาสมัพันธ ์

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณวัลลภ โพธเิพียรทอง   อุปนายกสมาคมฯ 

   คณุสพุร ปัญญาสาคร   เหรัญญิก 

Ş. คุณโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง  

ş. คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสวุิทย์ ตันรัตนากร   กรรมการกลาง 

Š. คุณนิธินันท ์  ลลีาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณนิคม กนกภัยพิพัฒน์   กรรมการกลาง 

š. คุณสรรพมงคล อุมารี รับมอบอาํนาจแทน 

   คุณมงคล เหล่าทวีสขุ   อุปนายกสมาคมฯ 

řŘ. คุณณิชกมล อุมารี      ผู้จัดการสมาคมฯ 

    

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř. คุณวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

Ś. คุณนิรุตติÍ  เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

ś. คณุสทุศัน ์  บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

Ŝ. คุณกติิศักดิÍ  ปิยะพัฒนา     กรรมการกลาง 

ŝ. คุณวิษณ ุ   ศิริครุุรัตน์     กรรมการกลาง 

Ş. คณุชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล     กรรมการกลาง  
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ş. คุณสุบรรณ   เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

Š. คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

š. คณุสมพงษ ์  ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 

สมาชิกทีÉเขา้ร่วมประชุม 

จ.ระนอง 

ř. คุณสรรพมงคล อุมารี    บจ.เทพพามาปลาป่น 

จ.ภูเก็ต 

ř. คุณธรีศักดิÍ   ตันพันธุ ์   บจ.เซ้าเทร์ินมารีนเอน็เตอรไพร์ส 

จ.สงขลา 

ř. คณุนพพร  พาณิชย์    บจ.แสงเจริญวัฒนาการประมง  

Ś. คุณธนภทัร  ลลีาพรรณวุฒิ     ,, 

จ.ปัตตาน ี

ř. คุณณัชชาณัฎฐ์ โชคสกุลนิมิตร   บจ.ปัตตานีปลาป่น (řšŠŠ)  

 

เปิดประชุมเวลา řś.ŘŘ น.      

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล  อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

เลขาทีÉประชุมกล่าวเชิญคุณจงรักษ์ นฤขัตพิชัย อุปนายกสมาคมฯ (บริษทัอุตสาหกรรมปลา

ป่นภูเกต็ จํากัด) ขึÊ นกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หลังจากนัÊนประธานทีÉประชุมได้กล่าว

ต้อนรับนายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ,คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกทีÉได้สละเวลาเดินทางมาร่วม

การประชุมและได้ขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิก จังหวัดภูเกต็ ทีÉให้การต้อนรับใน

การประชุมครัÊงนีÊ อย่างอบอุ่นซึÉงนับเป็นการประชุมสัญจรครัÊงทีÉ Ś ในรอบ ś ปี หลังจากเกิดสถานการณ์โค

วิด-řš ระบาด  และไม่สามารถจัดประชุมแบบปกติได้  หลังจากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

 

วาระทีÉ ř ประธานแจง้ทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

 

สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ :  นับว่าเป็นข่าวดีสําหรับไทยทีÉ เปรูเปิดจับปลาเมืÉ อ

ตอนต้นเดือนแต่ผ่านมาเพียง ś-Ŝ วันกป็ระกาศหยุดจับปลา สาเหตุหลักคือสภาวะอากาศทีÉเกิดเอลนิโน่ทีÉทาํ

ให้อุณหภมูินํÊาอยู่ในระดับสูง ทาํให้ปริมาณของปลาขนาดเลก็มีจาํนวนมากเกินทีÉกาํหนดจึงสัÉงหยุดจับปลาทัÊง
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เขต และจะมีการทดลองจับอีกครัÊงในต้นเดือนกรกฎาคม โควตาทีÉออกมาออกมาก่อนหน้า ř,ŘšŘ,ŘŘŘ ตัน 

จากทีÉเปิดจับปลาได้ ś วัน มีปริมาณ ŜŘ,ŘŘŘ กว่าตัน จากเหตุการณ์นีÊทาํให้จีนเริÉมกงัวลและสอบถามราคา

ไปทางโบรคเกอร์จากประเทศอืÉนๆ และเริÉมจริงจังทีÉจะสัÉงออเดอร์จากประเทศนัÊนๆ ราคาภายในจีนปรับ

ขึÊนมา ŝŘŘ หยวน  

 วัตถุดิบปลาป่นภายในมีน้อยลงจากสัปดาห์ทีÉผ่านมา จากทีÉเคยกังวลว่าในเดือนสิงหาคม-

กันยายนวัตถุดิบจะล้นสตอ็คเนืÉองจากอยู่ในช่วงทีÉมีการใช้น้อยจึงปลดลอ็คความกังวลนีÊ ไปได้ ส่วนแนวโน้ม

ในเรืÉองของราคาปลาป่นคงไม่ลดตํÉาไปกว่านีÊ  อยู่ทีÉว่าต่างประเทศจะมารับซืÊ อในราคาทีÉเท่าไหร่ ปัญหาของผู้

ส่งออกคือไม่สามารถรับออกเดอร์ของเดือนกรกฎาคมได้แล้ว ด้วยจะส่งมอบไม่ทันเวลา จึงต้องรับออเดอร์

ล่วงหน้าของเดือนสิงหาคม-กันยายน ในส่วนของราคากุ้งทีÉตกตํÉาลงไปเกือบ śŘ% จากราคาทีÉต้องปรับขึÊน 

ปัจจุบันกุ้งราคา ŜŘ ตัว/กก. ราคา řŝś บาท และ ŞŘ ตัว/กก. เหลือราคา řŘŘ บาท จากทีÉค่าเงนิอ่อนตัวลง

แต่กไ็ม่สามารถทาํให้ราคากุ้งกระเตืÊ องขึÊนมาได้เป็นเหตุการณ์ทีÉถือว่าพิศวงพอควร จึงเป็นเหตุผลทีÉว่าการลง

เลีÊ ยงกุ้งในช่วงเวลานีÊ จะน้อยลงมาก อาหารกุ้ งภายในของโรงงานอาหารสัตว์ก็จะได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์นีÊ ด้วย ความต้องการใช้ภายในจะทรงๆ เทยีบเท่ากับปีทีÉผ่านมา ไม่น่าจะเกดิเหตุการณ์ทีÉทาํให้พลิก

แพลงไปจากนีÊ  

 ในส่วนของวัตถุดิบอืÉนๆ ราคากากถัÉวเหลืองปรับลดลงมา เนืÊ อหมูป่น ไก่ป่น ราคาขนไก่ มี

การปรับราคาลดลงตาม หรือแม้แต่ข้าวโพดเลีÊยงสตัว์ ต่างกท็ยอดลดราคาลงมาเช่นกัน มีเพียงราคาปลาป่น

ทีÉราคายืนสูงอยู่ ซึÉงราคาปลาป่นนัÊนกยื็นราคาสูงทัÉวโลก จากเหตุทีÉกล่าวมานีÊ จึงคาดการณ์ได้ว่าทางโรงงาน

อาหารสัตว์ต้องมีการปรับเปลีÉยนสูตรเพืÉอให้สอดคล้องกบัราคาของต้นทุนด้วยราคากุ้งทีÉตกตํÉาอาจทาํให้เกต

รกรผู้ เลีÊ ยงกุ้งอาจจะแบกรับต้นทุนของอาหารสตัว์ไม่ได้ จึงอาจจะมีการปรับสูตรในช่วงภาวะนีÊ   

 สาํหรับต่างประเทศจากครึÉงเดือนหลงัมิถุนายนทีÉผ่านมามีการส่งออกได้ประมาณ Ş,şŘŘ ตัน 

หากรวมทัÊงเดือนอาจจะมีปริมาณ řś,ŘŘŘ ตัน ถือได้ว่าการส่งออกอยู่ในระดับทีÉดี รวมครึÉงปีน่าจะมียอด

ส่งออกปลาป่นประมาณ şŘ,ŘŘŘ ตัน ในไตรมาสทีÉ ś หากการส่งออกยังคงเป็นไปในทศิทางทีÉดีอยู่ยอดรวม

จนถึงเดือนกันยายนน่าจะแตะทีÉ řŘŘ,ŘŘŘ ตัน จึงต้องมารอดูว่าครอบต่อไปของเปรูจะมีสถานการณ์ไปใน

ทศิทางไหน  

 ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคมผู้ ซืÊ อรายใหญ่อย่างจีนมีการเปิดอ่าวจับปลาภายในประเทศ ซึÉง

เกรดโปรตีนกเ็ทียบเท่ากับ ŞŘ%-Şŝ% ในไทย จึงต้องรอดูว่าการจับปลาของจีนจะเป็นไปในทิศทางใด ซึÉง

ทางจีนจะไม่รับออเดอร์ใหม่จากต่างประเทศไปจนถึงเดือนกนัยายน  

 ทางเปรูในขณะนีÊ ไม่มีปลาป่นขายไปจนกระทัÉงเดือนตุลาคม ซํÊาร้ายคือปลาป่นทีÉขายไป

ล่วงหน้าทีÉแสนกว่าตัน แต่สามารถจับวัตถุดิบสาํหรับการทาํปลาป่นได้เพียง Ŝ หมืÉนตันเท่านัÊน กฎหมายของ

ทางเปรูหากว่าผู้ขายถูกระงับการจับปลาจนได้ไม่ครบโควตาจะสามารถส่งได้ในรอบถัดไป ปัญหาทีÉเกิดคือผู้

ซืÊอจะได้รับผลกระทบนัÊนเตม็ๆ หากราคามีการเปลีÉยนแปลงในครอบใหม่ ราคาทีÉซืÊ อกจ็ะเปลีÉยนแปลงไป ณ 

เวลานัÊนๆ ช่วงทีÉผ่านมาทีÉเปิดการจับปลาตามโควตาวันทีÉกําหนด แต่หากมีการเลืÉอนการจับปลาไปตาม

ฤดูกาลของเดือนกรกฎาคมนัÊนจะเป็นช่วงทีÉมีพายุคลืÉนลมมรสุมอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการจับปลา และการ

จับปลาของเปรูนัÊนเหลือระยะเวลาไม่มากสาํหรับการจับปลาในเดือนมิถุนายนทีÉผ่านมา  
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 อันดับการนาํเข้าปลาป่นจีนระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ŚŘŚś 

  ř. เปรู śŝŝ,śŠř ตัน  Ś. เวียดนาม ŠŚ,ŝŜş ตัน 

  ś. รัสเซีย Şś,śřś ตัน  Ŝ. อินเดีย Şś,śřŚ ตัน 

  ŝ. ไทย ŜŞ,şŚŜ ตัน  Ş. ชิล ีŜŝ,řşŝ ตัน 

  ş. เมก็ซโิก Ŝś,śŘř ตัน Š. อเมริกา Śś,śŞš ตัน 

  š. เมาริทาเนีย Śś,řřŚ ตัน řŘ. พม่า ŚŚ,ŚŘś ตัน 

  řř. ปากสีถาน řş,şŠŠ ตัน řŚ. เอกวาดอร์ Ş,şŚš ตัน 

 ขณะนีÊ  ณ ประเทศจีนตลาดเริÉมเงียบเพราะราคาภายในจีนขึÊ นสูงมากจนตลาดรับไม่ได้ 

ประกอบกับค่าเงินจีนแขง็ตัวเรว็มากจาก ş.ŚŠ หยวน มาทีÉ ş.řŞ หยวน ในระยะเวลา Ŝ-ŝ วัน ขึÊนมาพอๆ

กับค่าบาททีÉแขง็ตัวขึÊนř บาท เหลือ śŜ.ŝŘ บาท ภายใน ř สปัดาห์ 

 ตลาดเปรูจนถึงวันนีÊ  กยั็งไม่ได้ข่าวการเปิดจับปลาคงรับรู้กันแล้วว่าจะหยุดจับไปจนถึงเดือน

พฤศจิกายนไปจนถึงสิÊนปี ปลาภายในจีนอาจจะเริÉมเปิดอ่าวตัÊงแต่ตอนใต้กลางเดือนสิงหาคม ไล่ขึÊนไปทัÊง

ประเทศในเดือนกันยายน ผู้ซืÊ อทีÉขาดของอาจจาํเป็นทีÉจะต้องซืÊ อจากประเทศแถบเอเชียในเดือนกรกฎาคม-

สงิหาคม เพืÉอให้พอใช้และรอดูราคาภายในจีนในช่วงนัÊนจะเป็นการดีทีÉสดุ 

 อาหารสัตว์ภายใน วัตถุดิบทัÊงโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตต่างปรับตัวลดลงกันมาก คงเหลือ

แค่ปลาป่นรายการเดียวทีÉยืนอยู่ในระดับสงู และไม่มีทท่ีาว่าจะปรับลดราคาลงในระยะเวลาช่วงสัÊนๆ นีÊ  

 การส่งออกในเดือนกรกฎาคมยังนบัว่าดี ตัวเลขครึÉงเดือนแรกกรกฎาคมยังไม่แน่ชัดแต่เข้าใจ

ว่าจะดีอยู่และน่าจะดีต่อเนืÉองไปถึงเดือนสงิหาคม ตัวบวกจากผู้ส่งออกและโบรคเกอร์ราคาน่าจะดีกว่าอาหาร

สตัว์ ในขณะนีÊ    

 ความต้องการใช้ปลาภายในนับว่ายังดีอยู่ แต่หลายโรงงานกล็ดสูตรการใช้ลง เพราะราคา

อาหารกุ้งกต้็นทุนยังสูงอยู่ แต่ภาคการเลีÊยงกุ้งไม่สู้ดี และการเลีÊยงปลากไ็ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

 ความจริงตัวบวกในตลาดนับว่าสูงขึÊ นจากสองสัปดาห์ทีÉผ่านมา อยากให้ปรับราคากลางให้

สอดคล้องกบัภาวะตลาดจีน อกีใจกย็ังห่วงด้านต้นทุนอาหารสตัว์จะแพงขึÊนจนกระทบซํÊาเติมคนเลีÊยงกุ้ง  

 ราคาปลาสดในหลายๆพืÊนทีÉ ราคากน็ิÉงๆและมีปริมาณสมํÉาเสมอ แต่กม็ีอีกหลายๆพืÊนทีÉยัง

ปัÉนป่วน มีการแย่งกันซืÊ อวัตถุดิบ ราคาปลาสดขณะนีÊ ควรจะอยู่ทีÉระดับ řŘ-řŚ บาท จึงจะเป็นราคาทีÉ

เหมาะสมกับภาคประมงทีÉพออยู่ได้ ในหลายๆอุตสาหกรรมทีÉใช้ปลาสดเหล่านีÊ  ไม่ว่าจะโรงนํÊาปลา,  ปลา

กระป๋อง, อาหารเปียกหมา/แมว หรือปลาสดปลาเหยืÉอทีÉไปเลีÊ ยงปลา ต่างกซ็บเซาจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีÉ

ตกตํÉา ปลาสดจึงเทเข้าโรงงานปลาป่นมากขึÊน คาดว่าครึÉงปีนีÊผลผลิตปลาป่นภายในน่าจะสงูขึÊนกว่า ś-Ŝ ปีทีÉ

ผ่านมา และปลาป่นกเ็ป็นธรุกิจหนึÉงทีÉดีขึÊนทัÊงราคาและปริมาณ  

 เอลนีโญทีÉจะเริÉมเข้าไทยในเดือนหน้าจะมีผลกระทบกับภาคประมงและภาคเกษตรภายใน

มากน้อยเพียงใด คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป  

 สปัดาหน์ีÊ ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยังยืนราคาเดิมทีÉ Ś,řŝŘ เหรียญ/ตัน 
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 เปรู: การจับปลารอบ A ทางตอนเหนือและตอนกลางยังคงไม่ชัดเจน ขณะทีÉการจับปลาทาง

ตอนใต้ได้เสรจ็สิÊนลงแล้ว 

 โดยการจับปลาทางตอนเหนือและกลางระหว่างกันจับในวันทีÉ ś-ş มิถุนายน จับปลาไปแล้ว 

Ŝř,Şřŝ ตัน คงเหลือ ř,ŘŜš,śŠŝ ตัน คิดเป็น ś.Šř%  

 ในขณะทีÉการจับปลาทางตอนใต้ ถึงวันทีÉ Śŝ มิถุนายน จับปลาไปแล้ว Śŝ,řŘŚ ตัน คงเหลือ 

śřřŠ  ตัน คิดเป็น Š.Řŝ%  

 ราคาปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านมายังคงสูงขึÊนอีกครัÊง ประมาณ ŝŘŘ หยวน/ตัน เนืÉองจาก

สถานการณ์การจับปลาของเปรูทีÉไม่แน่นอน ในขณะเดียวกันปริมาณสต็อคหน้าท่าเรือลดตํÉากว่าระดับ 

řŠŘ,ŘŘŘ ตัน ขณะทีÉราคาปลาป่นสัญชาติจีนเองเนืÉองจากปริมาณซัพพลายทีÉมีไม่มาก ราคาขยับขึÊนมา ŞŘŘ 

หยวน/ตัน  

 แนวโน้มราคาปลาป่นในจีนยังคงยืนแขง็จนกว่าสถานการณ์การจับปลาของเปรูจะชัดเจน 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ ş กรกฎาคม ŚŘŚś 

- ปลา Şŝ% ราคา řş,ŜŘŘ-řş,šŘŘ หยวน/ ตัน (ปรับขึÊน ŝŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา Şş% ราคา řŠ,ŜŘŘ-řŠ,ŝŘŘ หยวน/ตัน (ปรับขึÊน ŝŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา ŞŠ% ราคา řŠ,šŘŘ-řš,ŘŘŘ หยวน/ ตัน (ปรับขึÊน ŝŘŘ หยวน/ตัน) 

 สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ  řś กรกฎาคม ŚŘŚśโดยอยู่ทีÉ  Dalian š,ŜŠŘ ตัน 

Tianjin ŚŠŘ ตัน Shanghai śş,ŞŚŘ ตัน Fuzhou  33,540  Huangpu šř,ŝŠŘ ตัน Fangcheng ř,ŘŜŘ ตัน 

อืÉนๆ Ŝ,ŘŚŘ ตันคงเหลือ řşş,ŝŞŘ ตัน  

 ราคาภายในจีนขึÊนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทีÉระดับ řŠ,ŘŘŘ หยวน ทัÊงทีÉสตอ็คจีนลดลงแต่ก็

ยังอยู่ในระดับคงทีÉไม่น่าเป็นกงัวล 

 การส่งออก ř-řŝ กรกฎาคม มียอดเพียง ŝ,ŞŘŘ ตัน นับว่าตํÉากว่าคาดเลก็น้อย ยอดรวม 

จากมกราคม-řŝ กรกฎาคม มียอดรวม şŝŘŘŘ ตัน เฉลีÉย řř,ŝŘŘ ตัน/เดือน หากครึÉงปีหลังได้เดือนละ 

řŘ,ŘŘŘ ตัน ยอดรวมปีนีÊ  น่าจะมี řŜŘ,ŘŘŘ ตันทัÊงปี 

 

 สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ :  

Weekly Report – June 24, 2023 

 อุตสาหกรรมประมงของเปรูยังมีความหวังว่าจะได้เหน็ฤดูกาลจับปลาของปลากะตัก บางคน

ในวงการค้าคิดว่าการสาํรวจล่าสดุจะแสดงผลว่ามีสถานการณ์ทีÉดีกว่าทีÉผ่านมา 

 รายงานการค้าระบุว่าไม่มีปลาป่นเหลือในเปรู และยอดขายทีÉจองไว้ řŘŘ,ŘŘŘ m/t จะต้อง

หาวิธีตกลงกันเพืÉอขอย้ายไปฤดูกาลหน้า เว้นแต่จะมีการประกาศในเดือนกรกฎาคมให้มีฤดูกาลจับปลา

บางส่วน 

 นีÉ เป็นสถานการณ์ทางการเงินทีÉยํÉาแย่สําหรับอุตสาหกรรมปลาป่น ชาวประมงและชาว

เรือประมงทีÉต้องเจอในฤดูกาลนีÊ  และมันจะลําบากไปถึงอุตสาหกรรมและบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องกับปลาป่น

ทัÊงหมดด้วย 
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 รายงานการค้ายังระบุด้วยว่าราคาปลาป่นในจีนขณะนีÊ อยู่ทีÉระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  

ตลาดจีนรู้อย่างแน่นอนว่าการไม่มีของใหม่จากเปรูเป็นเวลาสองสามเดือนหมายความว่าอย่างไร  พวกเขาไม่

สามารถหาของจากแหล่งอืÉนมาแทนทีÉของจากเปรูได้อย่างง่ายๆ โดยปกติแล้ว เกอืบ ŝŘ% ของความต้องการ

ปลาป่นในจีนมาจากเปรู คิดเป็นประมาณ śŝŝ,ŘŘŘ m/t ตัÊงแต่มกราคมถึงพฤษภาคม ŚŘŚś 

 ตามทีÉเห็นด้านล่างราคาปลาป่นของชิลีได้ขยับสูงขึÊนมาก เนืÉองจากผู้ซืÊ อย้ายจากเปรูไปตามหา

วัตถุดิบเพืÉอให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีการเปลีÉยนแปลงราคาในเปรูเนืÉองจากไม่มีอะไรให้ขาย 

Weekly Report - July 1, 2023 

 ยังมีโอกาสเล็กน้อยทีÉเราอาจได้เห็นการจับปลาในพืÊ นทีÉทางตอนเหนือ/ตอนกลางของเปรู 

แม้ว่ารายงานการค้าทุกฉบับจะบอกว่าปกติแล้วเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนทีÉแย่มากสาํหรับการจับปลา และยัง

กล่าวกนัว่าเป็นเดือนสาํหรับการวางไข่ของปลากะตักอกีด้วย ซึÉงอาจนาํไปสู่ปริมาณลูกปลาทีÉสงูขึÊน 

 ดังนัÊนทุกวันนีÊจึงไม่มีการซืÊอขายปลาป่นหรือนํÊามันปลาในเปรู แต่ราคาในชิลีถูกผลักให้สูงขึÊน 

เนืÉองจากผู้ซืÊ อหาสต็อกปลาป่นและนํÊามันปลาในทุกทีÉ มีรายงานว่าราคานํÊามันปลาอยู่ทีÉระดับสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ usd ŝ,ŘŘŘ - Ş,ŘŘŘ ต่อ m/t ราคาปลาป่นในจีนกข็ยับสูงขึÊนอย่างรวดเรว็เช่นกัน ซึÉงเป็นไป

ตามทีÉคาดเมืÉอซัพพลายเออร์หลกัไม่สามารถจัดหาสนิค้าได้ 

 เป็นช่วงเวลาทีÉยากลาํบากของธุรกิจปลาป่น 

Weekly Report - July 8, 2023 

 ข่าวเดียวสาํหรับปลาป่นเปรูในสัปดาห์นีÊ คือข่าวลืออย่างต่อเนืÉองว่าเราจะเริÉมฤดูกาลจับปลา

อีกครัÊงก่อนสิÊนเดือนกรกฎาคม ยังคงเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านัÊน  จากข่าวต่างๆและข่าวทีÉออกมาจาก

รัฐบาล ดูเหมือนว่าจะมีการศึกษาอย่างต่อเนืÉองจาํนวนมากเกีÉยวกับชีวมวล ไม่มีใครแน่ใจมากนักว่ากาํลัง

ทาํงานวิจัยอะไรอยู่และผลออกมาว่าอย่างไร 

 การส่งออกปลาป่นของเปรู ณ สิÊนเดือนมิถุนายนอยู่ทีÉ Ŝřŝ,ŘŘŘ m/t โดยส่งออกไปยังจีน 

334,000 m/t จุดหมายปลายทาง Ŝ อันดับสูงสุดสาํหรับปลาป่นของเปรู ได้แก่ จีน เอกวาดอร์ เยอรมนี 

และญีÉปุ่ น คิดเป็น šŝ% ของการส่งออกปลาป่นทัÊงหมดของเปรู 

 จากทางการค้า มีรายงานว่าสตอ็กปลาป่นของจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนืÉอง เพราะราคาของ

จีนทีÉปรับตัวสงูขึÊน จีนกาํลังจะประสบกบัการสญูเสียปลาป่นล็อตใหม่ของเปรู สตอ๊กทีÉมีอยู่ทัÊงหมดในประเทศ

จีนประมาณ ŚřŘ,ŘŘŘ m/t จะถูกขายให้กับผู้ซืÊอในท้องถิÉน ไม่มีความคาดหวังว่าราคาปลาป่นในจีนจะลดลง 

มีแต่สูงขึÊนและสงูขึÊน 

 ข่าวการเปิดจับปลารอบนีÊ ยังอึมครึม เข้าใจว่าอีกสองวันคงมีการประกาศการจับปลาตาม

โควตา ครอปนีÊ อีกรอบแต่จะได้ตามโควตาอีกล้านตันเศษๆ ในเวลาเพียง śŘ วัน ในช่วงมรสุมคงจะยาก 

เพียงแค่คาดหวังสักครึÉงเพืÉอทาํปลาป่นได้ตามยอดขายทีÉค้างไว้แสนกว่าตันได้ นับว่าลดแรงกดดันตลาดได้

พอควร  อย่างน้อยทัÊงผู้ขายผู้ซืÊอจึงโล่งใจว่าไม่ต้องรอถึงครอปหน้า  

 ค่าเงนิบาทขณะนีÊ  อ่อนมาทีÉ śŝ.ŚŘ บาท และเงินจีนกอ่็อนตามทีÉ ş.ŚŘ หยวน  
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 ปลาสดในสปัดาห์ทีÉผ่านมามีปริมาณเพิÉมขึÊนแทบทุกจุด ส่งผลให้มีปลาเข้ามาเพิÉมขึÊนในตลาด 

รองรับกับทศิทางราคาตลาดทีÉเพิÉมขึÊน อาหารสตัว์ผู้ซืÊอยังคงรับได้อย่างต่อเนืÉองอยู่ทีÉสตอ็คแต่ละ บริษัทฯมาก

น้อยไม่เท่ากัน  

 ภาคการส่งออก หลังจากข่าวหยุดการจับปลาผู้ซืÊ อออกมาหาปลาจากแหล่งอืÉนมาชดเชย

วุ่นวายกันหมด หากดูจากตารางการนาํเข้าจะเหน็ได้ว่า รัสเซีย และอินเดีย พุ่งแซงไทย ในสามเดือนแรก โดย

ไทยหล่นไปอยู่ลาํดับทีÉ ŝ  

 อย่างทีÉบอกว่าอินเดียหากมีใบอนุญาติเข้าจีนเพิÉมขึÊน ปลาอนิเดียจะเป็นคู่แข่งแย่งกบัปลาป่น

ไทย อย่างน่ากลัว เป็นสเปคปลาป่นทีÉเทียบเคียงปลาป่นของเปรูได้เลย ระดับโปรตีน Şŝ%-ŞŠ% และ

สดุท้าย เชืÉอมัÉนว่าอินเดียในอนาคตน่าจะขยับขึÊนเป็นทีÉสองรองจากเปรูได้ และถ้าหากอุตสาหกรรมซูริมิและ

ปลากระป๋องย้ายฐานไปอนิเดีย เกรด ŝŝ กจ็ะเป็นผู้นาํตลาดแซงไทยได้ในทีÉสดุ  

 จากฝัÉงทะเลสองด้านกว่า Ş,ŘŘŘ-ş,ŘŘŘ กิโลเมตร ประมงอินเดียน่าจะเป็นแหล่งประมงทีÉ

ใหญ่สดุในโลกในอนาคต  

 ประเทศอินเดียอาจจะเป็นทีÉสองของโลกรองจากประเทศจีน ทัÊงพลเรือนและเศรษฐกิจ 

ฉะนัÊน  บทบาท BRIC. ต่อโลก จะเป็นอาหารโลก  

 และจากตารางของพม่า กเ็ป็นอีกประเทศทีÉโดดเข้ามาติด Top řŘ ในปีนีÊ  อย่างน่าติดตาม 

จากภมิูประเทศพม่าคือทางออกทางทะเลด้านในและใจกลางประเทศจีน นีÉจึงเป็นสาเหตุทีÉจีนต้องหวงและอุ้ม

พม่าอย่างเหนียวแน่น ระยะทางขนส่งจากฝัÉงทะเลด้านตะวันออกถึงใจกลางประเทศ อย่างเมืองเสฉวนร่วม 

ŝ,ŘŘŘ-Ş,ŘŘŘ กิโลเมตร แต่ฝัÉงทะเลพม่าถึงเสฉวนใกล้กว่า 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ 

2/2566 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ  ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉ

เรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก 

ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞŞ 
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วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞŞ (มกราคม – เมษายน) 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม - เมษายน  ŚŝŞŞ ได้ผลผลติรวมอยู่ทีÉ  Šś,ŘŞş.ŞŠ ตัน  

ทัÊงนีÊ ข้อมูลทีÉแจ้งทีÉประชุมเป็นข้อมูลถึงเดือนเมษายน ซึÉงเป็นข้อมูลรูปแบบเดิมสาํหรับข้อมูล

ในเดือนพฤษภาคม ทางกองฯได้ปรับระบบใหม่ดังนีÊ  

การทาํประมง (ปลาเรือ)     เป็น  เรือประมงไทย (พาณิชย์)   

ซรูิม/ิ ทูน่า / เศษเหลือจากการนาํเข้า (ฟอร์ม C)  เป็น  เศษเหลือจากการแปรรูป (ปลาทะเลอืÉนๆ)  

ปลาเป็ดนาํเข้าจากต่างประเทศเพืÉอนบ้าน  เป็น วัตถุดิบจากต่างประเทศ (IMD นาํเข้า)  

เศษเหลอืจากวัตถุดิบในประเทศ (นํÊาจืด)  เป็น เศษเหลือจากผู้รวบรวม (ฟอร์ม E) 

เศษเหลอืจากจากหลายแหล่ง     ไม่มีแล้ว    

  ในการประชุมครัÊงต่อไปสมาคมฯจะรายงานตัวเลขข้อมูลในรูปแบบใหม่  และได้ทราบว่า  

กรมประมงจะได้ย้ายเจ้าหน้าทีÉทีÉดูแลจากกองพฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานสินคา้ประมงและหลกัฐาน

เพืÉอการสืบค้น ไปอยู่ กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว ์นํÊ าและปัจจัยการผลิต  เหตุผลของการ

ปรับเปลีÉยนเนืÉองจากกองฯดังกล่าวฯมีข้อมูลสนับสนุนในเรืÉองทีÉดําเนินการได้ดีกว่ากองพัฒนาระบบการ

รับรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลักฐานเพืÉอการสบืค้น    

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

ś.Ś  รายงานงบรายรบั – รายจ่ายประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม  ŚŝŞŞ และ 

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ śř พฤษภาคม ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม  

ŚŝŞŞ และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř พฤษภาคม ŚŝŞŞ            

ต่อทีÉประชุมดังนีÊ  
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มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2566  

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ  ดังนีÊ  

 

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ 

 

 

 

 

งบรายรบั-รายจ่าย เม.ย.ŞŞ พ.ค.ŞŞ   

รายรับประจาํเดือนเมษายน-พฤษภาคม ŚŝŞŞ 466,460.00 19,460.00   

รายจ่ายประจาํเดือนเมษายน-พฤษภาคม ŚŝŞŞ 217,015.11 717,295.15   

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 249,444.89 (697,835.15)   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

รับแล้วเดือนมกราคม -พฤษภาคม ŚŝŞŞ 1,693,317.38    

  คงเหลือ 1,306,682.62  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม – พฤษภาคม ŚŝŞŞ 1,038,768.34    

  คงเหลือ 1,961,231.66  

รายงานฐานะการเงิน  śř มี.ค.ŞŞ śŘ เม.ย.ŞŞ śř พ.ค.ŞŞ  

เงนิสด  1,320.00 3,608.00 1,831.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 1,262,125.00 1,624,819.15 869,297.49  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 123,408.76 10,630.76 1,000.76  

สลากออมสนิ (Ś ปี) ś พ.ค.Şŝ  5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 18,873.59 20,333.59 21,793.59  

รวมทัÊงสิÊ น 7,180,727.35 7,434,391.50 6,668,922.84  

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน ŞŞ ราย รับชาํระ ŝŘ ราย เป็นเงิน 1,014,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŞ ราย เป็นเงิน 300,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ ŚŠ ราย เป็นเงิน 252,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŚ ราย เป็นเงิน 108,000.00 บาท 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. บาท/ คิดเป็นเงิน/

ตัน ตัน ตัน ตัน บาท

1 บจ.พฒันาการตลาดปลาป่น 2,537.500      7,028.400      7,241.150      16,807.050    10 168,070.50           

2 บจ.ที.ซี. ยูเนีÉยน อโกรเทค 2,100.000      2,500.000      2,400.000      7,000.000      10 70,000.00             

3 บจ.อนุสรณ์มหาชยัซูริมิ 960.000         570.000         580.000         2,110.000      10 21,100.00             

4 บจ.เอ็น.เค. ปลาป่น 400.000         200.000         1,000.000      1,600.000      10 16,000.00             

5 บจ.เอส.เค.เอส.อะโกรมารีน -                598.200         697.900         1,296.100      10 12,961.00             

6 หจก.โชคอุดมพฒันาปลาป่น 200.000         -                700.000         900.000         10 9,000.00               

7 บจ.สตาร์ฟิช 400.000         -                300.000         700.000         10 7,000.00               

8 บจ.ธัสโก ้อินเตอร์เนชัÉนแนล 140.000         100.000         428.000         668.000         10 6,680.00               

9 บจ.สหมิตรปลาป่น -                400.000         -                400.000         10 4,000.00               

10 บจ.อภิทุนปลาป่น -                100.000         100.000         200.000         10 2,000.00               

11 บจ.โอเชีÉยนฟีด เทรดดิÊง -                -                99.800           99.800           10 998.00                  

12 บจ.กนัตงั ซีฟู้ด -                60.000           -                60.000           10 600.00                  

รวม 6,737.500      11,556.600    13,546.850    31,840.950    10 318,409.50           

ชืÉ อบริษัท รวม/ตัน

ค่าบาํรุงพเิศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ ř/ŚŝŞŞ  (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.4  รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพการประมง

ไทย   จัดโดย...คณะกรรมการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย  กรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและติดตามความ 

คืบหน้าอย่างต่อเนืÉอง  โดยมีการประชุมไปเมืÉอวันทีÉ ŚŞ เมษายน ŚŝŞŞ ทัÊงนีÊ สมาคมฯได้ส่งรายงานการ

ประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการฯได้อ่านประกอบต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.5 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพฒันาศกัยภาพ 

การเพาะเลีÊ ยงสตัวน์ํÊ า   จัดโดย...คณะอนุกรรมการการฟืÊ นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีÊยงสัตวน์ํ Êา  

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าได้เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้า 
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อย่างต่อเนืÉองโดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ŚŝŞŞ ยังไม่มีการจัดประชุม  ทัÊงนีÊสมาคมฯจะติดตาม

ความคืบหน้าและรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทราบในทีÉประชุมคราวต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.6 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมือในการพฒันาระบบ 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรับปรุง         

การทําประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าขณะนีÊยังไม่มีประชุมร่วม TSFR แต่อย่างใด 

จึงขอทีÉประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่าจะมีอะไรเพิÉมเติมอกี สมาคมฯจะได้ประสานต่อไป   

ทีÉประชุมได้หารือกันแล้วได้ขอให้สมาคมฯประสาน TSFR ในเรืÉองของสายพันธุ์ปลาทีÉกาํลัง

ดาํเนินการอยู่นัÊนว่าขอให้ทาง Marin Trust พิจารณาในการทีÉจะดาํเนินการเรืÉอง FIP ต่อไปว่าไม่ควรทีÉจะระบุ

สายพันธุ์ปลาแต่อย่างใดเพราะมีสายพันธุ์หลากหลายมาก  หากมีการจับขึÊ นมาแล้ว ไม่อยู่ในสายพันธุ์ทีÉ

กาํหนดกจ็ะเกิดปัญหาได้ ควรทีÉจะกาํหนดเป็น Multispcies เลยได้หรือไม่  ซึÉงสมาคมฯจะรับไปโดยมีการ

หารือกันในวันทีÉ řš มิถุนายน ŚŝŞŞ นีÊ   ผลเป็นเช่นไรจะแจ้งทีÉประชุมทราบต่อไป 

 

มติทีÉประชุม ให้สมาคมฯรับไปดาํเนินการต่อไป 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

 

4.1 พิจารณาปัญหาความเดือดรอ้นของสมาชิกต่างๆ 

ประธานทีÉประชุมได้แจ้งต่อทีÉประชุมว่า ในวันนีÊ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร-  

สมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกทีÉจังหวัดภเูกต็ เพืÉอรับทราบปัญหา โดยสมาชิกทางภเูกต็แจ้งว่าไม่มีปัญหา  หากมี

กจ็ะแก้ไขไปตามสถานการณ์ เนืÉองจากแต่ละโรงงานมีเรือเป็นของตัวเอง 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

     

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

  5.1 ประกาศประทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลว.ŚŚ ก.พ.ŞŞ เรืÉองกําหนดชืÉอ ประเภท 

หรือชนิดของใบรบัรองตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัวต์ลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเงืÉอนไขในการขอใบรบัรอง การต่ออายุใบรบัรอง (ฉบบัทีÉ Ś) 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯโดยนายกสมาคมฯและอุปนายก

สมาคมฯได้เข้าหารือกบักรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ในการทีÉมีประกาศฯดังกล่าวเรืÉองการ
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เปลีÉยนใบรับรองระบบ GMPและ HACCP เป็น GHPs โดยในข้อ ş ได้ระบุการตรวจประเมินเพิÉมเติม

เกีÉยวกับข้อกาํหนดในการเปลีÉยนใบรับรองระบบฯ ซึÉงส่งผลให้โรงงานปลาป่นไม่เข้าใจว่าจะต้องมีการตรวจ

ประเมินเพิÉมเติมเกีÉยวกับข้อกาํหนด GHPs อย่างไรบ้าง ดังนัÊนสมาคมฯจึงเห็นว่าทางกองควบคุมฯควรจัด

วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ เพืÉอให้สมาชิกเข้าใจในประเด็นต่างๆทีÉเพิÉมเติมนอกเหนือจากข้อกาํหนดของ 

GMP และ HACCP ซึÉงขณะนีÊอยู่ในขัÊนตอนขอวัน เวลา จากกองควบคุมฯ หากได้จะทาํหนังสือเชิญสมาชิก

เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยจะจัดทีÉกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดจะพิจารณาอกีครัÊงต่อไป  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

5.2  ท่องเทีÉยวต่างประเทศ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้สมาคมฯจัดกิจกรรมท่องเทีÉยวในช่วงปลายปี ดังนัÊน

ผู้จัดการสมาคมฯขอนาํเสนอโปรแกรมการเดินทางท่องเทีÉยว ŝ วัน Ŝ คืน   เส้นทาง คุนหมิง สิบสองปันนา 

หลวงพระบาง  ระหว่างวันทีÉ ř-ŝ พฤศจิกายน ŚŝŞŞ  ในราคา śŘ,šŘŘ.ŘŘ บาท  จึงขอให้คณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯได้พิจารณาต่อไป  

มติทีÉประชุม รับทราบและให้สมาคมฯแจ้งส่งยังสมาชิกเพืÉอเชิญชวนเข้าร่วมกจิกรรมต่อไป 

ŝ.ś คณะกรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย วาระปี พ.ศ.ŚŝŞŞ-ŚŝŞş 

ผู้จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้เลือกตัÊง

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี ŚŝŞŞ-ŚŝŞş ในการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี ŚŝŞŞ เมืÉอวันทีÉ Śş

เมษายน ŚŝŞŞ โดยทีÉประชุมมีมติแต่งตัÊงนายอนุชา  เตชะนิธิสวสัดิÍ  ดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ และได้

รับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ Śř ท่าน  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

  ŝ.Ŝ การเขา้พบนายพีระพนัธุ ์ สาลีรฐัวิภาค เลขาธิการนายกรฐัมนตรี  

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานทีÉประชุมทราบว่าเมืÉอวันทีÉ śř พฤษภาคม ŚŝŞŞ ณ ทาํเนียบ

รัฐบาล  สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทยพร้อมสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลีÊ ยงไทยและสมาคมผู้นาํเข้า

และส่งออกระดับมาตรฐานเออไีอ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้เข้าพบนายพีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี โดย 

สรุปสาระสําคญัไดด้งันีÊ  

1. เรืÉองปัญหาส่งออกไข่ โดยไม่ได้ขออนุญาต นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการสํานักนายกฯ 

รับทราบปัญหา สาเหตุจากการปรับปรุงคาํนิยาม “ซากสตัว์” พรบ.โรคระบาดสตัว์ ŚŝŝŠ เนืÉองจากคาํนิยาม

กว้างมาก และไม่ได้ระบุว่าไข่เพืÉอการบริโภคจะต้องขออนุญาต ไม่มีการประชาสัมพันธ ์และระบบของกรม

ปศุสัตว์กย็ังไม่พร้อมปฏิบัติ ทาํให้ภาคเอกชนไม่ทราบและไม่ได้ขออนุญาตส่งออกไข่และยังเป็นช่วงเร่งการ
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ส่งออกตามนโยบายรัฐด้วย  ดังนัÊนเลขาธกิารสาํนักนายกฯ เสนอให้เอกชนใช้สิทธิÍตามกฎหมายฟ้องราชการ

ถึงความบกพร่องในหน้าทีÉได้  ส่วนระยะยาว จะต้องแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน และจะขอทราบทีÉมา ประกาศทีÉ

มีการปรับปรุงคาํนิยาม รวมทัÊงเอกสาร หนังสอืทีÉมีการโต้ตอบทัÊงหมด 

2. เรืÉองนาํเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์นํÊา นายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธกิารสาํนักนายกฯ รับทราบถึงปัญหาทีÉ

เกิดจากนิยาม พรก.การประมง ŚŝŝŠ ซึÉงขณะนีÊ อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่แล้ว จึงขอให้

เอกชนสรุปข้อมูลทัÊงหมดพร้อมเอกสารทีÉเกีÉยวข้องมาเพืÉอพิจารณาเสนอปรับปรุงและเหน็ว่านิยาม ผลิตภัณฑ์

เพืÉอการอุปโภคหรือบริโภคเป็นคําทีÉใช้กับมนุษย์  ไม่ได้ใช้กับสัตว์  ทาํให้เกิดปัญหาเรืÉองการตีความทีÉไม่

ถูกต้อง  เนืÉองจากกฎหมายประเทศไทยคนทีÉร่างฯไม่ได้ใช้  คนใช้ไม่ได้ร่างฯ 

มติทีÉประชุม ขอให้ทุกฝ่ายได้ทาํหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆทีÉได้พูดคุยกันในวันนีÊ  เป็นลาย

ลักษณ์อกัษรส่งถึงเลขาธกิารสาํนักนายกฯอกีครัÊงต่อไป  

ปิดประชุม เวลา řş.ŘŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

           (นางณิชกมล  อุมารี) 

   

ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                         

 ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 


